



ข้อคิดยามเช้า วันจันทร์ ที่ 6 ตุลาคม ค.ศ.2014

ท่าทีของประชาชนที่มีต่อพระเจ้าในสมัย
พระเยซูเจ้าไม่ต่างจากท่าทีของประชาชนในสมัย
ประกาศกอิสยาห์เท่าใดนัก รวบรวมร้อยปีก่อน
การบังเกิดของพระเยซูเจ้า ประกาศกอิสยาห์ได้
พยายามโน้มน้าวจิตใจประชาชนให้หันหนีจาก
ชีวิตที่ชั่วร้าย และ กลับมาหาพระเจ้าเพียงแท้
เท่านั้นชี้ให้เห็นว่าหากพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่าง
เพื่อสนองงุ่นของตน ก็ย่อมมีสิทธิที่จะคาดหวัง
ผลผลิตที่ดีจากสวนนั้น สวนงุ่นที่ไม่ให้ผลผลิต
ตามที่คาดหวังไว้สมควรจะถูกทำลาย ทุกคนเห็น
ด้วยกับหลักการนี้ ท่านจึงเผยความจริงว่า



ประชาชนชาวอิสราเอลคือสวนงุ่นของพระเจ้าที่ได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างดีจากพระองค์ แต่กลับให้
ผลผลิตที่ตรงข้ามกับความคาดหวังของพระองค์

“พระองค์ทรงหวังความยุติธรรม แล้วทรงพบแต่การนองเลือด

ทรงหวังความชอบธรรม กลับทรงพบเสียงร้องให้ช่วย”

(อิสยาห์ 5:7)

ในพระวรสาร พระเยซูเจ้าทรงเล่าอุปมาที่มีสาระสำคัญเดียวกัน พระองค์ทรงกล่าวถึงหน้าที่ของบรรดาคณ
เข่าสวน พวกเขาต้องให้ส่วนแบ่งจากผลผลิตให้แก่เจ้าของสวนงุ่น บรรดาคณใช้ที่เจ้าของสวนส่งไปหมายถึงประกาศก
ในพันธสัญญาเดิม ส่วนบุตรชายของเจ้าของสวนหมายถึงพระเยซูเจ้าเอง การที่บรรดาคณเข่าสวนปฏิบัติไม่ดีต่อพวก
คนใช้เหล่านั้นถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ชั่วร้ายมากพออยู่แล้ว แต่การฆ่าบุตรชายของเจ้าของสวนเป็นสิ่งที่ไม่สามารถทนได้
อีกต่อไป เป็นเรื่องเหลือเชื่อที่บรรดาประกาศก และ แม้แต่พระเยซูเจ้าได้รับการปฏิเสธจากประชาชนจำนวนมากมาย
เช่นนี้ พวกเขาพบความจริงที่ว่าพระเจ้าทรงเรียกร้องให้ประชาชนตอบสนองต่อความดี และ ความรักของพระองค์
ด้วยการเปลี่ยนแปลงแนวทางในการดำเนินชีวิตอย่างสิ้นเชิง ซึ่งแน่นอนเป็นเรื่องที่ประชาชนทุกคนสมควรกระทำ
นี่เป็นคำเตือนซึ่งพวกเขาในสมัยนั้นได้ยินแต่ไม่ยอมรับ

เช่นเดียวกับเราแต่ละคนในสมัยปัจจุบัน หลายครั้ง ความจริงทำให้เราสัมผัสถึงความล้มเหลวและความบกพร่องในชีวิตของเราซึ่งทำให้เราจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงตัวเอง เรามักจะมีปฏิกิริยาต่อต้าน แนวทางที่ง่ายที่สุดที่หลายคนใช้คือไม่สนใจหรือปฏิเสธความจริงอันนั้น เพราะความจริงทำให้เราต้องเผชิญหน้ากับความเจ็บปวด คำสั่งสอนของพระเยซูเจ้าเรียกร้องความเสียสละ และ ความกล้าหาญจากตัวเราเป็นอย่างมาก เราจึงจำเป็นต้องเปิดตัวเองรับฟังคำสั่งสอนนั้น และ ปฏิบัติตามสิ่งที่พระองค์ทรงเรียกร้องจากเราด้วยความเชื่อและความหวังว่าอาศัยพระองค์ เราสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้

ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคน

พระสังฆราชขอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย

ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี